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ท าให้จัดการได้ง่ายข้ึน โดยการพูดคุยปรึกษากันโดยตรงจะมีประสิทธิภาพมากกว่าการสื่อสารผ่านข้อความ ในส่วน
ของนักศึกษา ด้วยบริบทของนักศึกษาแพทย์ที่ฝึกปฏิบัติงานในชั้นคลินิกอาจจะว่างไม่ตรงกัน ดังนั้นการสื่อสารต่อ
นักศึกษาแพทย์จึงได้ใช้การสื่อสารหลายๆช่องทางทั้ง Line ถึงตัวแทนชั้นปี Facebook กลุ่มชั้นปี การประชุม 
Zoom ร่วมกับการบันทึกเทปเพื่อให้ผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมเข้าฟังได้ภายหลัง สิ่งที่ส าคัญคือได้เรียนรู้ว่าหากมีการพูดคุย
สื่อสารด้วยเหตุผลไว้ก่อนล่วงหน้า นักศึกษาพร้อมจะให้ความร่วมมือ และจะท าให้การด าเนินการต่างๆเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ ประเด็นที่คิดว่าน่าจะมีการพัฒนาต่อไปคือการสื่อสารกับอาจารย์ให้มากข้ึนเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ
เกี่ยวกับการดูแลและการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ให้ไปในทิศทางเดียวกัน  

 โดยสรุปบทเรียนส าคัญท่ีได้รับจากการท างานบริหารที่ผ่านมาก็คือการรับฟังปัญหา และการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ ต้องขอขอบคุณทีม AcedeMED+ ผู้บริหารและอาจารย์ทีใ่ห้ค าแนะน า ช่วยเหลือและช่วยกันในการ
บริหารงานมาตลอดปีครับ 
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